

**Công đoàn Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm
Kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
(20/10/1930-20/10/2024)**

Sáng ngày 17/10/2024, Công đoàn Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi Tọa đàm Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2024), 14 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2024), chào mừng Ngày Thống kê Thế giới (20/10). Tham dự Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Trần Phước Tường, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố; đồng chí Lý Hồng Hải, Đảng ủy viên, Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê khu vực II; đồng chí Ngô Văn Hanh, Đảng ủy viên, Giám đốc Công ty TNHH MTV In Thống kê; đồng chí Lê Hoài Phương, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Cục Thống kê Thành phố; chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Đăng Nhã Thu, cùng toàn thể cán bộ công chức, người lao động Cục Thống kê tham dự.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, đồng chí Trần Phước Tường, Phó Cục trưởng Cục Thống kê đã biểu dương những đóng góp của chị em phụ nữ trong đơn vị trong thời gian qua luôn tích cực học tập, lao động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, đồng thời gửi đến tất cả nữ cán bộ công chức, người lao động những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.



(Đồng chí Trần Phước Tường, Phó Cục trưởng Cục Thống kê phát biểu tại buổi Tọa đàm)

Nhân dịp Kỷ niệm Ngày Thống kê Thế giới (20/10), đồng chí Lê Minh Hùng, Trưởng phòng Thống kê Kinh tế, Cục Thống kê Thành phố đã có buổi chia sẻ những câu chuyện thú vị về Ngày Thống kê Thế giới, quá trình phát triển của Ngành Thống

kê Việt Nam, tôn vinh những đóng góp của những người làm công tác thống kê góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Hòa chung không khí vui tươi, đầy phấn khởi chào mừng Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Công đoàn Cục Thống kê đã diễn ra những tiết mục văn nghệ với sự tham gia hưởng ứng sôi nổi của các đoàn viên công đoàn. Đồng thời để động viên, khích lệ tinh thần của chị em phụ nữ, Ban Lãnh đạo cũng nhân dịp này đã gửi những món quà ý nghĩa đến tất cả nữ cán bộ công chức, người lao động



(Hình ảnh văn nghệ)

Trong buổi tọa đàm, chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Đặng Nhã Thu đã chia sẻ nhiều kiến thức bổ ích về thiết kế bữa ăn và chăm sóc sức khỏe gia đình. Nhân mạnh tâm quan trọng của việc cân bằng dinh dưỡng, lựa chọn thực phẩm tươi sạch và cách phối hợp các nhóm chất dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn để đáp ứng nhu cầu của từng thành viên trong gia đình. Buổi trao đổi đã giúp người tham gia hiểu rõ hơn về cách xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.

Các hoạt động nhân ngày 20/10 đã khép lại trong niềm vui, hân hoan, phấn khởi của toàn thể nữ cán bộ công chức và người lao động. Đồng thời, trong ngày kỷ niệm đặc biệt hôm nay, ngày Phụ nữ Việt Nam, Lãnh đạo Cục Thống kê và Công đoàn gửi tới toàn thể các nữ cán bộ công chức và người lao động những lời chúc tốt đẹp, cùng sự động viên, khích lệ chân thành. Chúc các chị em luôn là những bông hoa tươi thắm, tô thêm nét đẹp của người phụ nữ, luôn xứng đáng với truyền thống phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” và xứng đáng là phụ nữ Việt Nam “Năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ đổi mới.



Hình ảnh kỷ niệm: Lãnh đạo Cục Thống kê TP. HCM, Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê Khu vực II và Giám đốc Công ty TNHH MTV In Thống kê trao quà tặng cho chị em tại Cục Thống kê